

ม.หัวเฉียวตัวเข้มผู้ประกอบการ รับมือเปิด FTA 'อาเซียน-จีน'

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เปิดเวที
ตัวเข้มผู้ประกอบการโลจิสติกส์รับมือ
เปิด FTA ไทย-จีน, อาเซียน-จีน และ
ต่อ ยอดการค้าสู่อินเดีย ตะวันออกกลาง
แอฟริกา ยุโรป เผยถึง “ยู” และ
กลยุทธ์บริหารธุรกิจเชิงรุกก่อนก้าว
สู่บีกโลจิสติกส์ไทยหมื่นล้านหยวน
ด้าน “มิสเตอร์ไชน่า” ติดอาวุธทาง
ปัญญาผู้บริหาร เตรียมพร้อมไทยก้าวสู่
ศูนย์กลางโลจิสติกส์เอเชีย

นายพิษณุ เจริญมหาสาร รอง
อธิการบดี และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เปิดเผยกับ “TRANSPORT” ว่า
หลังจากประเทศจีน ได้มีการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้นโยบายเปิดประเทศใน
ช่วงกว่า 3 ทศวรรษ จนเกิดความเจริญ
ก้าวหน้าได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดจนมี
เศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกในขณะนี้
ประเทศจีนเล็งเห็นว่าการพัฒนาด้าน
โลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในส่วน
ของต้นทุนในการดำเนินการค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากลไปทั่ว
ประเทศ และได้เลือกประเทศไทยเป็น
ประตูเชื่อมโยงสู่ประเทศเอเชียอาคเนย์

นอกจากนี้ ผลจากการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-จีน และ
อาเซียน-จีน ส่งผลให้ประเทศไทยกับจีน
มีการค้า การลงทุนร่วมกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
ธุรกิจโลจิสติกส์นับเป็นโอกาสของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยที่จะฉกฉวยโอกาส
และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์
ไทยเชื่อมโยงจีน-อาเซียน และต่อยอดถึง
อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ
ยุโรป



พิษณุ เจริญมหาสาร

นายพิษณุ กล่าวว่า คณะบริหาร
ธุรกิจ [▶ อ่านต่อหน้า...B2](#)

ม.หัวเฉียว

[▶ ต่อจากหน้า...B1](#)

ร่วมกับสถาบันธุรกิจไทย-จีนวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้
มองเป็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มี
การสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสธุรกิจ
โลจิสติกส์ไทยก้าวไกลเชื่อมโยงจีน-
อาเซียน” ขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน
2553 ที่ห้องประชุม 225 BITEC บางนา
สำหรับการสัมมนาในวันดังกล่าว
เวลา 13.00 น. จะมีการบรรยายเรื่อง
“จากธุรกิจเชิงรุก สู่ผู้นำโลจิสติกส์ไทย-
จีน 10,000 ล้าน” โดยนายยู เลิศจัยนง
พงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ง
ประเทศไทย และกรรมการบริหาร บจก.เค.
เอ็น.อาร์.กรุ๊ป และ บจก.ชัยทรัพย์สุวรรณ
จากนั้นเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ตนได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ไทยศูนย์กลาง
โลจิสติกส์เอเชียเชื่อมจีน : โอกาส
สู่ศูนย์กลางการค้าโลก” ผู้สนใจที่เข้าร่วม
สัมมนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0-2312-6300 ต่อ 1514, 1179